

Số: /TB-BCĐ

Tuần Giáo, ngày 19 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023, Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

Ngày 17/4/2024, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Tuần Giáo tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023, Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Mùa Va Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện- Phó ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng.

Tại Hội nghị sau khi nghe Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện thông qua Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024, Kế hoạch triển khai kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 và tham luận của các cơ quan, đơn vị liên quan tại Hội nghị; Đồng chí Mùa Va Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm có ý kiến chỉ đạo như sau:

#### 1. Phòng Y tế huyện (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo)

Tiếp tục chủ trì phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 2 tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm: Thực phẩm công nghệ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” và các ngày lễ lớn trong năm trên địa bàn huyện.

Tiến hành Kiểm tra, giám sát, hậu kiểm đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu vi phạm và tiến hành lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

#### 2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Chủ trì phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thuộc lĩnh vực phòng quản lý, đặc biệt chú trọng đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh Bún, Phở, Rượu, Bia trên địa bàn.

Phối hợp cùng Ngành Y tế, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực phòng quản lý ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm theo Công văn số 1624/SCT-QLCL ngày 27/9/2023 của Sở Công Thương về việc tăng cường quản lý, đảm bảo các điều kiện An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực Công Thương.

### **3. Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn**

Chủ trì phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm thuộc lĩnh vực phòng quản lý, đặc biệt chú trọng đến các cơ sở sản xuất kinh doanh giò, chả, đậu phụ, các cơ sở kinh doanh mặt hàng nông sản (kiểm tra về dư lượng tồn dư hoá chất trong rau, củ, quả...) và các cá nhân, tổ chức lưu thông, vận chuyển hàng hoá ra, vào trên địa bàn huyện.

Phối hợp cùng Ngành Y tế, Kinh tế - Hạ tầng và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Truy xuất nguồn gốc thực phẩm khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra, quản lý nguy cơ ô nhiễm thực phẩm có nguồn gốc từ các sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản.

Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực phòng quản lý ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về Ban hành Quy định phân cấp và phân công quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

### **4. Trung tâm Y tế huyện**

Phối hợp với Phòng Y tế, các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và phát hiện tình hình ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm từ huyện tới xã và chuẩn bị cơ sở trang thiết bị dụng cụ, thuốc men, hóa chất để phục vụ khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Chủ động giám sát các mối nguy cơ cao: Dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, nước uống đóng chai và các nhóm ngành hàng khác theo phân cấp quản lý, cảnh báo thực phẩm không an toàn.

Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn kiểm tra, giám sát và tham gia tuyên truyền lồng ghép với các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, hướng dẫn nhân dân về vệ sinh ăn uống, vệ sinh chế biến thực phẩm, cách phòng tránh ngộ độc thức ăn và các thông điệp ATTP. Tổ chức cấp cứu điều trị kịp thời các ca ngộ độc thực phẩm, hạn chế tối đa tình trạng mắc và tử vong do ngộ độc thực phẩm. Chủ trì điều tra nguyên

nhân truy xuất nguồn gốc và xử lý thực phẩm gây ngộ độc. Kiểm tra, giám sát các bữa ăn sự kiện tập trung đông người: Ma chay, cưới hỏi... trên địa bàn các xã, thị trấn.

## **5. Công an huyện**

Chủ động nắm chắc tình hình, hoạt động của các đối tượng sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhằm phát hiện những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm và hành vi vi phạm về ATTP để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời tránh dư luận xấu, gây bức xúc trong nhân dân.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện, đặc biệt trong công tác chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng kém chất lượng và các cá nhân, tổ chức lưu thông, vận chuyển hàng hoá ra, vào trên địa bàn huyện.

## **6. Đội Quản lý thị trường số 2**

Chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát ATTP, gian lận thương mại đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quản lý. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ngăn chặn việc kinh doanh hàng hóa thực phẩm giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa, thực phẩm nhập lậu và gian lận thương mại, các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP.

## **7. Phòng Giáo dục - Đào tạo**

Phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, giáo dục cho học sinh các biện pháp đảm bảo ATTP để các em thực hành đúng về ATTP. Phát huy vai trò của ban giám hiệu và các bậc phụ huynh trong giám sát ATTP tại bếp ăn tập thể. Phối hợp với đơn vị chức năng của địa phương để giám sát chặt chẽ và giải quyết không để bán hàng rong xung quanh công trường.

Phối hợp với phòng Y tế, Trung tâm Y tế tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về ATTP cho cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú.

## **8. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VH-TT-TH huyện**

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về ATTP, phối hợp với Phòng Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng và các cơ quan liên quan, chủ động xây dựng nội dung tuyên truyền cụ thể.

Chỉ đạo Đài Phát thanh các xã, thị trấn đưa thông tin về an toàn thực phẩm thành nội dung thường xuyên của chương trình phát sóng. Ưu tiên thời lượng phát sóng các chương trình về bảo đảm ATTP, hỏi đáp kiến thức về ATTP, nhận biết thực phẩm an toàn, thời gian thích hợp, các chuyên mục cố định, chuyên đề về bảo đảm ATTP.

## **9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị, xã hội của huyện**

- **Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện:** Phối hợp giám sát, tuyên truyền, vận động ATTP, phát động các phong trào bảo đảm ATTP gắn với cuộc vận động xây dựng các khối, bản văn hóa khu dân cư, nhằm thúc đẩy hình thành hành vi sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trong cộng đồng.

- **Hội liên hiệp phụ nữ huyện:** Thường xuyên phát động phong trào phụ nữ toàn huyện tham gia vào công tác ATTP. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các chương trình tập huấn, thông tin, truyền thông về ATTP cho phụ nữ, đặc biệt là các đối tượng kinh doanh, sản xuất thực phẩm quy mô nhỏ lẻ.

- **Hội Nông dân huyện:** Chủ trì phát động các phong trào sáng kiến, việc làm tốt về bảo đảm ATTP, tích cực đấu tranh với các hành vi mất ATTP trong cộng đồng. Phối hợp tổ chức hoạt động tập huấn, hướng dẫn cho các hội viên về sản xuất thực phẩm an toàn, phương pháp chế biến bảo quản khoa học, sử dụng đúng cách các hóa chất bảo vệ thực vật và an toàn chăn nuôi, phân bón. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến, hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật tiên tiến bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.

## **10. Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các xã, thị trấn**

Kiến toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo công tác ATTP. Tăng cường vai trò của chính quyền và các đoàn thể trong bảo đảm ATTP (Theo các văn bản Căn cứ Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm ATTP và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2023; Chỉ thị 29 CT/TU ngày 09/5/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm)

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức ATTP, nâng cao nhận thức, thực hành của người quản lý lãnh đạo, người chế biến kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn quản lý theo các nội dung tuyên truyền ATTP.

Tổ chức ký cam kết ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, cam kết ATTP tại các Lễ Hội và bữa ăn tập trung đông người.

Căn cứ Quyết định 1089/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của UBND huyện Tuần Giáo về việc phân cấp quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể thuộc phạm vi ngành Y tế quản lý trên địa bàn huyện Tuần Giáo để tiến hành phân cấp các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quản lý.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Mùa Va Hồ - Phó chủ tịch UBND huyện - Phó Ban Chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023, Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024. Văn Phòng HĐND&UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Chi cục ATVSTP;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- LĐ UBND huyện;
- Các thành viên BCD liên ngành ATTP huyện;
- Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Đặng Trọng Nghĩa**